



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง	สื่อ
1. 'นฤมล'ขยายศักยภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว	แนวหน้า
2. 3รมต.เกษตรฯถกสำนักงบฯ วางกรอบด้านการพัฒนาเกษตร	แนวหน้า
3. 'อิทธิ'มอบโฉนดการเกษตรเขตปฏิรูปฯที่หนองบัวลำภู	แนวหน้า
4. ขยายเวลาหนังสือคนประจำเรือ	เดลินิวส์
5. ภาพข่าว: มอบโฉนด	แนวหน้า
6. รองปลัดฯร่วมประชุมกรรมการพุทธสถานฯรับทราบการดำเนินการสอดคล้อง...	แนวหน้า
7. คอลัมน์: Sustainability's Journey: 'หมอดินอาสา'จุดเริ่มต้นการพัฒนาสู่การ... กรุงเทพธุรกิจ	
8. รายงาน: เศรษฐกิจไทยส่งสัญญาณฟื้นตัว หวังสงครามการค้ารอบใหม่ฟื้นพืช	สยามรัฐ
9. คอลัมน์: รายงาน: โคพีรีเมียมเนื้อพันธุ์ดีจาก'ตรัง'ผลผลิตวิสาหกิจชุมชน'ห้วยนาง' มติชน	
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. บทบรรณาธิการสยามรัฐ: ตั้งกำแพงปลอดเผา	สยามรัฐ
12. ศูนย์เรียนรู้ 'ฟาร์มกลางอจจรียะ'	เดลินิวส์

'นฤมล'ขยายศักยภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว. เกษตรและสหกรณ์ เปิดโครงการขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและข้าวคุณภาพดีของกลุ่มนาแปลงใหญ่ โดยมี นายณัฐภูทิตต์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว ผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ และเกษตรกร เข้าร่วม ที่โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

ศ.ดร.นฤมล กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและข้าวคุณภาพดี โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมองค์ความรู้การผลิตเมล็ดข้าวอย่างถูกต้อง เหมาะสม เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้การใช้เทคโนโลยี

การผลิตต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตข้าวคุณภาพในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มปริมาณผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และยกระดับคุณภาพข้าวไทยในเวทีการแข่งขันทางการตลาดโลกแล้ว อีกหนึ่งเป้าหมายที่กระทรวงเกษตรฯ ให้ความสำคัญ คือการเพิ่มรายได้เกษตรกร ตลอดจนการสร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร ตามนโยบายภาคการเกษตร “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้”

สำหรับ “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและข้าวคุณภาพดี ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

ปี 2568” กรมการข้าว ได้จัดงานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้เกษตรกรด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนการผลิต รวมถึงพัฒนาศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนยกระดับคุณภาพข้าวไทยในการแข่งขันทางการตลาดระดับโลก ทั้งนี้ ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวกว่า 64.08 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 43.38 ของพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด โดย จ.หนองบัวลำภู มีพื้นที่ทำนาประมาณ 740,000 ไร่ หรือร้อยละ 48 ของพื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรรวมทั้งจังหวัด

3รมต.เกษตรฯถกสำนักงานฯ วางกรอบด้านการพัฒนาเกษตร

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 ร่วมกับสำนักงานฯ โดยมีนายอรรถิ ศิริลัทธยากร รมช.เกษตรฯ นายอัคราพรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรฯ น.ส.มัทนา เจริญศรี รองผอ.สำนักงานฯ ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วม

สำหรับปีงบประมาณ 2569 กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ภายใต้ 3 นโยบายสำคัญ คือ 1.นโยบายการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งการสร้าง ความเข้าใจที่ถูกต้องและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ 2.นโยบายเร่งด่วน ทั้งการปรับโครงสร้างหนี้ การยกระดับการทำเกษตรให้ทันสมัย การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มูนุษย์สร้าง และ 3.นโยบายระยะกลางและระยะยาว ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ

การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ การบริหารจัดการน้ำ การสานต่อนโยบาย Carbon Neutrality การปฏิรูประบบราชการ การยกระดับการบริการภาครัฐ และการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกเจรจาการค้าเสรี อีกทั้งยังมุ่งเน้นดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของ รมว.เกษตรฯ 9 นโยบาย

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ พร้อมยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง โดยเน้นการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ และบูรณาการในมิติสินค้า 14 สินค้า ที่สอดคล้องกับ IGNITE

THAILAND : AGRICULTUARL HUB

ได้แก่ ข้าว กาแฟ กุ้ง โคเนื้อ ทูเรียน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ลำไย ถั่วเหลือง โกโก้ ไข่เนื้อ และหม่อนไหม

ศ.ดร.นฤมล กล่าวว่า การขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรฯ จะประสบความสำเร็จได้ต้องมีปัจจัยพื้นฐานทั้งในเรื่องน้ำ ดิน และปัจจัยการผลิตต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องของแหล่งน้ำ ซึ่งในหลายพื้นที่น้ำยังเข้าไม่ถึง และควรให้ความสำคัญกับโครงการ

ยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูงทั้ง 14 สินค้าที่กระทรวงเกษตรฯ ต้องการบูรณาการงานในมิติพื้นที่ รวมถึงภารกิจอื่น อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าอัตรัดักษณ์ด้านหม่อนไหม และการยกระดับระบบประเมินเพื่อป้องกันความเสี่ยงภาคสหกรณ์ ซึ่งต้องเร่งพัฒนาทุกเรื่องเพื่อขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ อย่างไรก็ตามกระทรวงเกษตรฯ พร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านการผลิตและการส่งออกด้วย

ด้านนายอทธิ กล่าวไว้ว่า ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายของรัฐบาล รวมถึงต้องการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ขณะที่นายอัครา กล่าวไว้ว่า ได้ทำงานกับพี่น้องเกษตรกร ซึ่งเห็นปัญหาต่างๆ ที่ต้องเร่งแก้ไขและพัฒนาภาคการเกษตรอย่างเร่งด่วน จึงขอให้สำนักงานฯ ช่วยพิจารณางบประมาณเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงเกษตรฯ ให้สำเร็จตามเป้าหมายต่อไป

'อิทธิ'มอบโฉนดการเกษตร เขตปฏิรูปฯที่หนองบัวลำภู

นายอิทธิ ศิริลัทธยากร รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตร ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 1,125 ราย รวม 1,302 แปลง เนื้อที่ประมาณ 16,636 ไร่ ในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อ.นาแก อ.นาหว้า อ.ศรีบุญเรือง และ อ.สุวรรณคูหา ที่โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อ.นาแก จ.หนองบัวลำภู เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปต่อยอดในการเข้าถึงโอกาสการให้บริการของภาครัฐ โอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เพิ่มมากขึ้น เกษตรกรมีทางเลือกในการพัฒนาที่ดินและพัฒนาอาชีพของตนเอง เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

สำหรับ จ.หนองบัวลำภู มีเขตปฏิรูปที่ดิน เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 1.18 ล้านไร่ เป็นพื้นที่เขตดำเนินการปฏิรูปที่ดินได้ เนื้อที่ประมาณ 966,557 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ทั่ว จ.หนองบัวลำภู 6 อำเภอ 44 ตำบล โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ดำเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกรแล้วทั้งสิ้น 85,109 ราย 100,198 แปลง เนื้อที่ประมาณ 955,220 ไร่ และดำเนินการปรับปรุงเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรแล้ว 4,850 ราย 5,724 แปลง เนื้อที่ประมาณ 76,782 ไร่

ขยายเวลาหนังสือคนประจำเรือ

นายอิทธิ ศิริลัทธยากร รมช.เกษตร และสหกรณ์ เปิดเผยหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชาวประมงในพื้นที่ อ.สตึก จ.ชลบุรี ว่า กรมประมงได้ผลักดันให้มีการออกประกาศ 2 ฉบับ เรื่องการออกหนังสือคนประจำเรือ (Seabook) ให้สามารถขอได้ตลอดทั้งปี จากเดิมจะเปิดให้ทำปีละ 2 ครั้ง เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่ทำงานบนเรือประมง ช่วยให้ผู้ประกอบการประมงสามารถทำประมงได้อย่างไม่ติดขัด และยังเป็นการช่วยป้องกันการใช้แรงงานผิดกฎหมาย โดยการจับทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องทำให้แรงงานต่างด้าวได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด

ขณะนี้ได้มีการชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของเรือได้ทราบในขั้นตอนการดำเนินการตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ในช่องทางต่าง ๆ แล้ว และในกรณีของแรงงานที่มีหนังสือคนประจำเรือ ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางด้านแรงงาน ที่จะหมดอายุในวันที่ 13 ก.พ. คณะรัฐมนตรีได้มีการขยายอายุอัตโนมัติ 6 เดือน ทั่วประเทศ ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 (ฉบับที่ 3).

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2568

ปีที่: 45

ฉบับที่: 15996

หน้า: 8(กลาง)

Col.Inch: 15.58

Ad Value: 19,475

PRValue (x3): 58,425

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: มอบโฉนด



มอบโฉนด : นายอิทธิ ศิริลัทธยากร รมช.เกษตรและสหกรณ์ มอบโฉนดเพื่อ
การเกษตร ให้เกษตรกรเขตปฏิรูปที่ดิน จ.หนองบัวลำภู 1,125 ราย รวม 1,302
แปลง เนื้อที่ประมาณ 16,636 ไร่ เพื่อนำไปต่อยอดเข้าถึงโอกาสการให้บริการของ
ภาครัฐ เข้าถึงแหล่งเงินทุน มีทางเลือกในการพัฒนาที่ดินและพัฒนาอาชีพ

รองปลัดฯร่วมประชุม กรรมการพุทธสถานฯ รับทราบการดำเนินการ สอดคล้องวิถีพระวัดป่า

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบหมายจากนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ให้เป็นผู้แทน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการพุทธสถานทรัพยากรเฉลิมพระเกียรติวัดป่าดานวิเวก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2568 ที่สำนักงานองคมนตรี ชั้น 1 ทำเนียบองคมนตรี โดยมี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส เป็นประธานการประชุม และนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุมร่วม

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการฯ รับทราบ 6 เรื่อง ได้แก่ การจัดพิธีบุญประเพณี

ข้าวเปลือก ปี 2567-2568 ที่วัดป่าดานวิเวก จ.บึงกาฬ การดูแลและใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า การสำรวจบัญชีพรรณไม้ และพื้นที่ป่า การศึกษาสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ และการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนเด็กและเยาวชน และเรื่องพิจารณา 3 เรื่อง ได้แก่ การขอพระราชทานผ้าขาว การขออุงพระราชทาน และการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนเด็กและเยาวชน โดยมีมติที่ประชุมเห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการนำเสนอ และให้นำข้อแนะนำขององคมนตรี ไปปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยประธานองคมนตรี เน้นย้ำการดำเนินโครงการฯ ที่สอดคล้องกับวิถีปฏิบัติของพระสายวัดป่า ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ และใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ ทั้งนี้ องคมนตรี จะขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทต่อไป



'หมอดินอาสา' จุดเริ่มต้นการพัฒนา สู่การเกษตรที่ยั่งยืน

กรุงเทพธุรกิจ
Sustainability's Journey

กรมพัฒนาที่ดินจัดงานวันหมอดินอาสา
กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2568
ภายใต้หัวข้อ "หมอดินอาสา พัฒนาดินดี
ตามวิถีเกษตรพอเพียง"

เพื่อเชิดชูเกียรติและแสดงความขอบคุณ

แก่หมอดินอาสาผู้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการ
รักษาดินพัฒนาดินและทรัพยากรธรรมชาติ
มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เป็นที่ประจักษ์
ต่อสาธารณะ และเพื่อสร้างความตระหนักถึง
ความสำคัญของหมอดินอาสา และ

การพัฒนาดินที่มีคุณภาพตามแนวทาง
เกษตรพอเพียง

สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ที่กรมพัฒนาที่ดินเริ่มต้น
ที่ "ดิน" ถือเป็นทรัพยากรตั้งต้นของการ
ปลูกพืชทุกชนิด เป็นพื้นฐานสำคัญในการ
พัฒนาภาคการเกษตรและสร้างคุณภาพชีวิต
ที่ดีและอย่างยั่งยืนของเกษตรกร

เศรษฐกิจไทยส่งสัญญาณฟื้นตัว หวั่นสงครามการค้ารอบใหม่พันพิษ



รายงาน

สถานการณ์เศรษฐกิจโลกปัจจุบันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ภายหลังจากเข้ารับตำแหน่งของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ หรือที่เรียกว่า ยุคทรัมป์ 2.0 ทั้งในมิติการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมระหว่างประเทศ ตลอดจนผลกระทบต่อการแก้ปัญหา สิ่งแวดล้อมโลก อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มจะยังไปต่อได้ ปัจจัยเกื้อหนุน ประกอบด้วย การท่องเที่ยว การใช้จ่ายของภาครัฐ การบริโภค การลงทุน และการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ สงครามการค้ารอบใหม่ระหว่างสหรัฐฯ กับประเทศคู่ค้าตามนโยบายทรัมป์ 2.0 หนี้ครัวเรือนยังสูงถึง 89% และภาคการผลิตยังฟื้นตัวไม่ทันในปีที่ผ่านมา

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ว่า ปัจจัยส่งเสริมให้การส่งออกไทยปี 2568 ยังขยายตัวต่อได้ ภายใต้อาณัติเศรษฐกิจโลกและนโยบายทรัมป์ 2.0 ได้แก่ การเร่งนำเข้าของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โอกาสส่งออกของไทยทดแทนสินค้าจีน อาทิ คอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วนยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องปรับอากาศ เฟอร์นิเจอร์ แผงโซลาร์ โอกาส



ส่งออกสินค้าไทยที่ได้รับความนิยมในตลาดโลก เช่น สินค้าเกษตรและอาหาร สินค้าไลฟ์สไตล์ การย้ายฐานการผลิตจากต่างชาติเข้ามาในไทย เช่น ธุรกิจดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์ ไฟฟ้า การขยายตัวของตลาดใหม่ เช่น อินเดีย อาเซียน และตะวันออกกลาง และการบังคับใช้ข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (European Free Trade Association : EFTA) เป็นข้อตกลง FTA ฉบับแรกระหว่างไทยกับประเทศในยุโรป (สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์)

ขณะเดียวกันปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตา ได้แก่ สินค้าไทยอาจโดนมาตรการจาก

สหรัฐฯ โดยเฉพาะการถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าที่เกินดุลกับสหรัฐฯ สูง เช่น คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ โทรศัพท์ เครื่องจักร หรือถูกบังคับให้นำเข้าเพิ่ม อาทิ สินค้าเกษตร น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ สินค้าไทยที่อยู่ใน Supply Chain จีนได้รับผลกระทบ อาทิ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ เคมีภัณฑ์ ยางพารา สินค้าไทยอาจต้องเผชิญการแข่งขันด้านราคากับสินค้าจีนที่ไหลทะลักเข้าสู่ไทยและตลาดโลก อาทิ สินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า เหล็ก อะลูมิเนียม เคมีภัณฑ์ ความผันผวนด้านต้นทุนจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) และค่าเงินที่ยังผันผวนสูงอย่างต่อเนื่อง

ดร.รักษ์ กล่าวต่อว่า นอกจากปัญหาความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกยังทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อมนุษย์ รวมถึงภาคธุรกิจ อุณหภูมิโลกที่เพิ่มสูงขึ้นและภัยพิบัติที่รุนแรงขึ้น รวมถึงค่าฝุ่น PM 2.5 ทำให้มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมยังเพิ่มจำนวนขึ้นถึงกว่า 18,000 ฉบับในปัจจุบัน โดยโลกและไทยยังต้องการเม็ดเงินสีเขียว (Climate Finance) อีกจำนวนมาก Climate Policy Initiative ประเมินว่า Climate Finance โลกปี 2566 อยู่ที่ราว 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี แม้ว่าเม็ดเงินดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด 6 ปีที่ผ่านมา แต่ยังคงต่ำกว่าความต้องการที่ประเมินว่าสูงถึงราว 7.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปีในช่วงปี 2567-2573 เท่ากับว่าโลกยังต้องการ Climate Finance เพิ่มขึ้นราว 5 เท่า

สำหรับที่ผ่านมา EXIM BANK มีบทบาทอย่างแข็งขันในการสนับสนุน Climate Finance ของไทย และ EXIM BANK จะเดินหน้าต่อยอดความช่วยเหลือภายใต้กรอบ Green Development Bank เป็นผู้นำผู้ประกอบการไทยขยายปีกสู่ธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนภาคธุรกิจของไทยให้เปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ส่งผลให้ Portfolio ที่สนับสนุนธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social, and Governance : ESG) เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนแตะระดับ 40% ของ Portfolio ทั้งหมด และมีเป้าหมายเพิ่มขึ้นเป็น 50% ภายในปี 2570

โดยปี 2568 EXIM BANK มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจไทยผ่านความเชี่ยวชาญ

และพันธมิตรสู่การเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Bank) โดยจะเร่งขยายฐานลูกค้าผ่านบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ทั้งด้านการสนับสนุนการส่งออกและการลงทุน เพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานส่งออกสีเขียว (Green Export Supply Chain) โดยให้สิทธิประโยชน์และดอกเบี้ยพิเศษแก่ผู้ประกอบการไทยที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึง ESG บริการใหม่ของ EXIM BANK อาทิ บริการค้าประกันหุ้นกู้ให้แก่ลูกค้าที่ต้องการระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้ แต่ยังมี Credit Rating ที่ไม่สูงพอที่จะให้ผู้ลงทุนสนใจและเชื่อมั่นที่จะลงทุนได้ โดยเฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน เพื่อทำให้ Credit Rating ของหุ้นกู้อยู่ในระดับเทียบเท่ากับของ EXIM BANK คือ AAA (กรณีค้าประกัน 100%) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของประเทศ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนมากขึ้น มีผลทำให้อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้อยู่ในระดับต่ำ

ขณะที่ผู้ออกหุ้นกู้มี Cost Saving เมื่อเทียบกับการออกหุ้นกู้ด้วย Credit Rating ของตนเอง ซึ่งช่วยให้สามารถออกหุ้นกู้ได้อายุยาวขึ้นและจำนวนที่มากขึ้น รวมถึงสามารถมีฐานผู้ลงทุนเป็นกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันได้ นอกจากนี้ EXIM BANK ยังเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่ลูกค้าที่มีความต้องการระดมทุน ไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้หรือตราสารทุน รวมถึงการเข้าซื้อกิจการการควบรวมกิจการ (M&A) เป็นต้น ปัจจุบัน EXIM BANK ได้รับความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงินจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2567 เป็นต้นมา ในอนาคต EXIM BANK จะให้บริการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แก่ลูกค้าที่มีความต้องการระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้ ซึ่งถือเป็นอีกผลิตภัณฑ์ที่

ช่วยตอบโจทย์ลูกค้าได้ครบวงจร ช่วยให้นักค้ามีทางเลือกในการระดมทุนและจัดหาเงินทุนได้เพิ่มขึ้น โดยปัจจุบัน EXIM BANK กำลังอยู่ระหว่างการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (จัดจำหน่ายตราสารหนี้)

ทั้งนี้ EXIM BANK ยังคงเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมด้านธุรกิจและบริการที่จะนำไปสู่โมเดลทางธุรกิจใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ทั้งทางการเงินและไม่ใช้การเงิน สอดคล้องกับทิศทางการค้าและการลงทุนในโลกปัจจุบันภายใต้นโยบายทรมปี 2.0 ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ขณะเดียวกัน ยังเต็มไปด้วยโอกาสใหม่ ๆ ทางการค้าและการลงทุนของผู้ประกอบการไทยที่ปรับตัวได้ทันและมีการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทยกล่าวว่า ผลสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนมกราคม 2568 ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 และอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 8 เดือนนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2567 เป็นต้นมา เนื่องจากผู้บริโภคเริ่มเห็นว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลช่วยผ่อนคลายให้สถานการณ์เศรษฐกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้นและการท่องเที่ยวในประเทศเริ่มปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง

โดยดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสหางานทำโดยรวม และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคต อยู่ที่ระดับ 52.6 56.2 และ 68.1 ตามลำดับ ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ในรอบ 11 เดือน เมื่อเทียบกับดัชนี

ในเดือนธันวาคม ที่อยู่ในระดับ 51.4 55.3 และ 67.0 ตามลำดับ การที่ดัชนียังอยู่ในระดับต่ำกว่าปกติ (ที่ระดับ 100) แสดงว่า ผู้บริโภคยังไม่มีความมั่นใจเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ โอกาสในการหางานทำ และรายได้ในอนาคต เพราะมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในประเทศ และค่าครองชีพที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง ตลอดจนปัญหาเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะชะลอตัวลงจากสงครามการค้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อให้เศรษฐกิจไทยและการจ้างงานมีโอกาสน่าพอใจได้บ้างในอนาคต ซึ่งจะทำให้รายได้ในอนาคตของผู้บริโภคมีความไม่แน่นอนสูง

ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคของผู้บริโภค (Consumer Confidence Index: CCI) ปรับตัวดีขึ้นจากระดับ 57.9 เป็น 59.0 เป็นการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 และอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 8 เดือนนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2567 เป็นต้นมา การที่ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยรวมยังคงเคลื่อนไหวคงอยู่ต่ำกว่าระดับ 100 แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคยังคงเห็นว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมยังคงฟื้นตัวช้า และค่าครองชีพสูง ตลอดจนสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน กับอิสราเอลกับฮามาสในฉนวนกาซาที่ยังคงยืดเยื้อ ส่งผลกระทบต่อทางจิตวิทยาในเชิงลบต่อกำลังซื้อภายในประเทศ ภาคการท่องเที่ยว ภาคการส่งออก ธุรกิจโดยทั่วไป และการจ้างงานในอนาคต โดยยังคงมีโอกาสบันทึกความเชื่อมั่นของผู้บริโภคทั้งในปัจจุบันและในอนาคตได้อย่างต่อเนื่องในระยะอันใกล้

ส่วนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในปัจจุบันปรับตัวดีขึ้นจากระดับ 41.3

เป็น 42.4 ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นในอนาคตปรับตัวดีขึ้นจากระดับ 66.0 มาอยู่ที่ระดับ 67.0 การที่ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคกลับมาปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ในรอบ 11 เดือนทุกรายการ แสดงว่า ผู้บริโภคเริ่มมีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวดีขึ้นในอนาคตได้ หากรัฐบาลขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจได้ต่อเนื่อง และไม่มีปัจจัยเสี่ยงใดๆ เกิดขึ้นเพิ่มเติม ทั้งความเสี่ยงจากภายในและภายนอกประเทศ

ทั้งนี้ หอการค้าไทยคงตัวเลขประเมินการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยในปี 2568 อยู่ที่ 3.0-3.5% จากปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการของรัฐที่เข้ามาขับเคลื่อนกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงจำนวนนักท่องเที่ยว คาดจะถึง 38 - 40 ล้านคน สงครามการค้าสหรัฐและจีน มองว่าไม่รุนแรงและไม่กระทบมากนัก อย่างไรก็ตามยังต้องจับตาสถานการณ์ในประเทศและนอกประเทศในช่วงเดือนเมษายนนี้

ด้านนายอภิศักดิ์ ภูตระกูล ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย กล่าวว่า ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index) ผลสำรวจในเดือนมกราคม 2568 (สำรวจระหว่างวันที่ 20-31 มกราคม 2568) พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index: ICI) ในอีก 3 เดือนข้างหน้า ปรับขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว อยู่ที่ระดับ 91.78 นักลงทุนมองว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ เป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นมากที่สุด รองลงมาคือผลประโยชน์การบริษัทจดทะเบียน และการไหลเข้าของเงินทุน ปัจจัยที่ลดความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด ได้แก่ การ

ไหลออกของเงินทุน การถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศ และสถานการณ์เศรษฐกิจจีน

โดยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index) สำรวจในเดือนมกราคม 2568 ได้ผลสำรวจโดยสรุป ดังนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นรวมทุกกลุ่มนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้า (เมษายน 2568) อยู่ในเกณฑ์ทรงตัว (ช่วงค่าดัชนี 80-119) ที่ระดับ 91.78.ความเชื่อมั่นกลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ อยู่ในเกณฑ์ขบเซา ในขณะที่กลุ่มนักลงทุนบุคคล กลุ่มนักลงทุนสถาบัน และกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว.หมวดธุรกิจที่น่าสนใจมากที่สุดคือ หมวดธนาคาร (BANK).หมวดธุรกิจที่ไม่น่าสนใจมากที่สุดคือ หมวดยานยนต์ (AUTO), ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุดคือ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ.ปัจจัยจุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุดคือ การไหลออกของเงินทุน

ทั้งนี้ผลสำรวจ ณ เดือนมกราคม 2568 รายกลุ่มนักลงทุน พบว่า ความเชื่อมั่นกลุ่มนักลงทุนบุคคล ปรับลด 6.1% อยู่ที่ระดับ 80.51 กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ปรับลดลง 14.3% อยู่ที่ระดับ 60.00 กลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศปรับเพิ่ม 42.9% อยู่ที่ระดับ 111.11 และกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศปรับเพิ่ม 33.3% อยู่ที่ระดับ 100.00 ในช่วงเดือนมกราคม 2568 SET Index ปรับตัวลดลงตลอดทั้งเดือนซึ่งได้รับผลกระทบจากแรงเทขายกองทุน LTF ที่ครบกำหนดอายุในปีนี้ และนักลงทุนต่างชาติยังขายออกอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความกังวลต่อสถานการณ์การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจาก

นโยบายการขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ โดย SET Index ณ สิ้นเดือนมกราคม 2568 ปิดที่ 1,314.50 ปรับตัวลดลง 6.1% จากเดือนก่อนหน้า ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในเดือนมกราคม 2568 อยู่ที่ 39,006 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 11,504 ล้านบาท

สำหรับปัจจัยต่างประเทศที่น่าติดตามได้แก่ สงครามการค้าจากการเก็บภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ จาก แคนาดา เม็กซิโก และจีนที่เริ่มเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อและการตัดสินใจลดดอกเบี้ยของ FED ความไม่แน่นอนทางการเมืองในฝรั่งเศสและเยอรมนีซึ่งอาจส่งผลให้เศรษฐกิจยุโรปเข้าสู่ภาวะถดถอย ผลของมาตรการกระตุ้นตลาดทุนจีนหลังจากรัฐบาลจีนสั่งให้บริษัทประกันและกองทุนเข้าลงทุนในหุ้นจีนในช่วง 3 ปีข้างหน้า ในส่วนของปัจจัยในประเทศที่น่าติดตาม ได้แก่ การขยายตัวของการบริโภคในประเทศตามแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ทิศทางการลงทุนของภาครัฐ แนวโน้มการลดดอกเบี้ยนโยบายของ กนง. และการประกาศผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2568

ปีที่: 48

ฉบับที่: 17144

หน้า: 12(บน)

Col.Inch: 107.12 Ad Value: 128,544

PRValue (x3): 385,632

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: รายงาน: 'โคพรีเมียม'เนื้อพันธุ์ดีจาก'ตรัง'ผลผลิตวิสาหกิจชุมชน'ห้วยนาง'



'โคพรีเมียม'เนื้อพันธุ์ดีจาก'ตรัง'

ผลผลิตวิสาหกิจชุมชน'ห้วยนาง'



ทามกลางสถานการณ์ราคาโคตกต่ำในขณะนี้ ในท้องตลาดมีการจำหน่ายในราคาโลกรั่มละ 60-70 บาท ขณะที่ราคาเนื้อหน้าเชียงกลับไม่ปรับลดลง ตาม ยังขายกันในราคาต่ำกว่า 200 บาทต่อโลกรั่ม โดย โค 1 ตัว เมื่อแปรรูปเป็นเนื้อแล้วจะได้น้ำหนักเนื้อเพียง 50% ของน้ำหนักตัวเท่านั้น ทำให้เกษตรกรเลี้ยงโคหัว ประเทศประสบปัญหาขาดทุนหนักในขณะนี้ เหตุเพราะ ต้องแบกรับต้นทุน โดยเฉพาะค่าอาหารเลี้ยงสัตว์ที่สวน ทางกับราคาขาย

แต่ในพื้นที่ จ.ตรัง พบเกษตรกรผู้เลี้ยงโครวมกลุ่มกัน เลี้ยงเป็นกลุ่มโคแปลงใหญ่ ต่างหาทางรอดโดยปรับตัว ขยับมาเลี้ยงโคเนื้อพรีเมียม ซึ่งยังเป็นที่ต้องการบริโภค ของตลาด ทำให้มีรายได้ดี แถมมีตลาดกว้างขวาง

ที่วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์พื้นเมือง อย่างเก็บน้ำห้วยนาง ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง มี "ประดิษฐ์ คงดี" วัย 40 ปี ประธานกลุ่ม เล่าว่า ได้ ใช้ความรู้ความสามารถส่วนตัวในการพัฒนาสายพันธุ์ จากโคเนื้อพันธุ์พื้นเมือง ผสมกับโคเนื้อสายพันธุ์ต่างประเทศ จนได้โคเนื้อพรีเมียมสายพันธุ์ลูกผสมวากิว ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ จากนั้นจับมือสร้างเครือข่ายกับเกษตรกรภายใน จ.ตรัง และต่างจังหวัด มีทั้ง จ.กระบี่, สตูล, ปัตตานี และ นครศรีธรรมราช ร่วมกันพัฒนาสายพันธุ์และจัดตลาด ร่วมกัน ช่วยแก้ปัญหาตลาด จากเดิมที่เกษตรกรต่างคน ต่างทำและต่างคนต่างขาย จึงหาตลาดไม่ได้ แต่เมื่อจับ มือกันเลี้ยงผลิตโคเนื้อคุณภาพ ซึ่งได้ทั้งโคเนื้อคุณภาพ ได้ทั้งตลาดและลดต้นทุนการขนส่ง จนเป็นที่ยอมรับของ โรงงานรับซื้อขนาดใหญ่ที่ จ.สตูล และ จ.นครปฐม เพื่อ นำส่งป้อนตลาดต่างประเทศ

"เริ่มต้นจากเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้วเริ่มเลี้ยงโคพื้น เมืองและโคสายพันธุ์ต่างประเทศ 5 สายพันธุ์ ประกอบ

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2568

ปีที่: 48

ฉบับที่: 17144

หน้า: 12(บน)

Col.Inch: 107.12 Ad Value: 128,544

PRValue (x3): 385,632

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: รายงาน: 'โคพรีเมียม'เนื้อพันธุ์ดีจาก'ตรัง'ผลผลิตวิสาหกิจชุมชน'ห้วยนาง'



ด้วย สายพันธุ์วัวกีว สายพันธุ์แองกัส แบริงกัส บราวน์ มัม และสายพันธุ์ชาร์โรเลส์ แต่ปรากฏว่าตลาดไม่ได้ กระทั่งเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาเพิ่งค้นพบเป้าหมายของตลาดที่ต้องการมากที่สุดคือ สายพันธุ์ลูกผสมวัวกีว จึงพยายามพัฒนาสายพันธุ์ด้วยตนเอง ตั้งเป้าให้ได้สายพันธุ์วัวกีวทั้งหมดเพื่อป้อนตลาดโรงงานที่ต้องการโคเนื้อพรีเมียมไขมันแทรก เพราะพันธุ์วัวกีวจะมีไขมันแทรกมากที่สุด มีทั้งหมด 2 ตลาดคือ ส่งตลาดโคเนื้อแปลงใหญ่ จสจตุล และสหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน สหกรณ์ MAX BEEF โดยจับมือเกษตรกรในพื้นที่และต่างจังหวัด เช่น ตรัง กระบี่ ปัตตานี นครศรีธรรมราช สตูล เครือข่ายสมาชิกตอนนี้มีประมาณ 20-30 คน ปัจจุบันทั้งเครือข่ายมีโครวมกันประมาณ 100 ตัว ของผมมีประมาณ 50 ตัว และที่กำลังขุนพร้อมส่งตลาด 15 ตัว

ข้อดีของการรวมกลุ่มกันผลิตและขายคือ ได้โคเนื้อคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ และลดต้นทุนค่าการขนส่ง เพราะแต่ละครั้งจะรวบรวมโคส่งไปคั้นเดียวกัน ได้ช่วยกันเฉลี่ยค่าขนส่ง และมีโคป้อนโรงงานได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องห่วงว่าจะเสียตลาด ตอนนี้โคที่ส่งไปปรากฏว่าผลการทดสอบคุณภาพเนื้อของเราสามารถพัฒนาคุณภาพเนื้อได้ถึงเกรด 8 จากเนื้อทั้งหมด 12 เกรด ราคาปรับไปตามเกรดที่มีไขมันแทรก ตอนนี้นำราคาขึ้นต่อกิโลกรัมละ 100 บาท และราคาจะสูงขึ้นตามคุณภาพไขมันแทรก เมื่อเรารู้คุณภาพของเนื้อโคเราแล้ว จะพัฒนาต่อไป ซึ่งตอบสนองตลาดได้เป็นอย่างดี" ประธานวิสาหกิจกล่าว และว่า

การพัฒนาสายพันธุ์เรียนรู้จากการลงมือทำ ศึกษาจากยูทูบ หน่วยงานราชการ และมาปรับใช้ให้ถูกกับ

ตลาด ทั้งนี้ โคเนื้อลูกผสมสายพันธุ์วัวกีว ความต้องการของตลาดมีมาก แต่ผลิตได้ไม่เพียงพอ ส่วนต้นทุนการเลี้ยงยอมรับว่าภาคใต้มีต้นทุนสูงกว่าทุกภาคทั่วประเทศ เพราะวัตถุดิบมีน้อย เช่น ต้องสั่งซื้อกากข้าวโพดจากภาคอื่น แต่พยายามหาแหล่งวัตถุดิบในพื้นที่มาผสม เศษวัสดุจากปาล์มน้ำมันเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรม สามารถนำมาหมักผสมทำอาหารเลี้ยงโคขุน เช่น กากข้าวโพด (จากภาคอื่น) ผสมกับเศษขี้เค้ก (กากปาล์มน้ำมัน) เศษมันสำปะหลัง (ในพื้นที่) นำมาหมักกับยีสต์และอาหารชั้นเพื่อใช้เป็นอาหารเลี้ยงโคขุน เพื่อลดต้นทุนอาหารหยาบ (อาหารหยาบ เช่น ฟางแห้ง หญ้าสด หญ้าหมัก) ขณะเดียวกันก็ทำแปลงปลูกหญ้าเอง เอามาทำหญ้าหมักเก็บไว้ใช้ทั้งฤดูฝน ฤดูร้อน แต่ถ้าไม่มีอาหารหยาบเพียงพอ ต้นทุนจะสูงมาก ทั้งนี้ เมื่อผสมทำอาหารเองรวมค่าจัดการหมดแล้วตกกิโลกรัมละ 3 บาท แต่ถ้าไม่ทำต้นทุนจะสูงมาก โดยโคขุน 1 ตัว ต่อวันกินเป็น 10 กิโลกรัมขึ้นไป และการวางแผนการเลี้ยง ถ้าทำโคไขมันแทรกการเลี้ยงอย่างน้อยใช้เวลาประมาณ 10 เดือน จึงจะสามารถขายได้

"การเลี้ยงวัวยังได้มูลวัวผลิตปุ๋ยประมาณ 5,000 กระสอบนำไปใส่สวนปาล์ม ใส่เป็นปุ๋ยแปลงหญ้า ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยสารเคมี และเหลือจำหน่ายกระสอบละ 40-50 กระสอบ ช่วยลดต้นทุนค่าอาหารหยาบได้มาก ขณะนี้ในฟาร์มผมมีโคทั้งหมดประมาณ 50 ตัว เลี้ยงระบบโรงเรือนประมาณร้อยละ 80-90 ปี แต่พยายามจะทำโคขุนให้มากที่สุดเพื่อป้อนโรงงาน ในการนำเข้าโคขุนชุดละไม่ต่ำกว่า 10 ตัว จะขายได้ประมาณตัวละ 60,000-100,000 บาท แต่ถ้าเป็นตลาดทั่วไปจะขายได้

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2568

ปีที่: 48

ฉบับที่: 17144

หน้า: 12(บน)

Col.Inch: 107.12 Ad Value: 128,544

PRValue (x3): 385,632

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: รายงาน: 'โคฟริ์เมียม' เนื้อพันธุ้ดีจาก'ตรัง' ผลผลิตวิสาหกิจชุมชน'ห้วยนาง'

แค่ประมาณตัวละ 30,000 บาทเท่านั้น โดยโคฟริ์เมียมตัวที่จะขายต้องขึ้นทะเบียนกับบริษัท ก็จะได้โค้ดติดใบหูทุกตัว จะต้องถ่ายรูปเสนอบริษัท บอกสายพันธุ้ น้ำหนัก เบอร์หูเบอร์อะไร ถึงเวลาที่ทยอยจับขาย" นายประติษฐ์ กล่าว และย้ำว่า

ทิศทางวัวตอนนี้ตลาดหาไม่ยาก อยู่ที่ว่าเราปรับตัวรับกับสถานการณ์ได้หรือไม่ ตลาดโคฟริ์เมียมตอนนี้มีไม่เพียงพอ ตลาดต้องการสายพันธุ้ผสมวากิว แต่ที่มีอยู่ตอนนี้หลายสายพันธุ้ต้องพัฒนาต่อไป

ต้องจับมือกับเกษตรกรจังหวัดอื่นที่มีแนวทางและคุณภาพเดียวกันเพื่อป้อนโรงงาน ไม่เช่นนั้นผลผลิตที่มีจะไม่เพียงพอขาย

จำนง ศรีนคร



เกษตรวันนี้..... ● **สำนักควบคุมพืชและวัสดุ**
การเกษตร เผยแนวทางแก้ไขปัญหามลกระทบจากภัยแล้ง
ของทุเรียน และผลไม้อื่น ๆ ดังนี้ 1.เพิ่มความชื้นในทรงพุ่ม
โดยการให้น้ำปริมาณอย่างน้อย 200 ลิตรต่อต้นต่อวัน ด้วย
การพ่นน้ำ หรือติดตั้งสปริงเกอร์บนต้นทุเรียน พร้อมให้น้ำใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ในช่วงเช้าเวลา 06.00-08.00 น.
หรือช่วงเย็น เวลา 15.00-17.00 น. และเพิ่มเวลาการให้น้ำมากกว่าในช่วงเวลาปกติ
เพื่อเป็นการระบายความร้อน ลดอุณหภูมิของอากาศ และเพิ่มความชื้นให้กับต้น
ทุเรียน..... ● 2.รักษาความชื้นในดิน โดยการคลุมดินด้วยเศษหญ้า หรือวัสดุคลุม
โคนต้นทุเรียน 3.ไม่ให้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูง เพราะจะกระตุ้นให้พืชแตกใบอ่อนส่งผล
ให้มีการใช้น้ำมากขึ้น 4.ไว้ผลต่อต้นในปริมาณที่เหมาะสม ถ้ามีการติดผลมาก หาก
น้ำไม่เพียงพอแต่มีการติดผลมาก ต้องตัดผลทิ้งบางส่วน เพื่อให้ต้นอยู่รอด รวมทั้ง
ตัดแต่งใบภายในทรงพุ่มออกเพื่อลดการคายน้ำ 5.พ่นด้วยสารเพื่อลดความรุนแรง
จากอากาศร้อน และแล้ง เช่น พ่นสารเคโอลิน (Kaolin) หรือดินขาวเคโอลิน ใน
อัตรา Kaolin 6% w/v อัตรา 1 กก./น้ำ 200 ลิตร..... ● **นายกะหล่ำปลี**



ตั้งกำแพงปลอดเผา

หนึ่งในมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ของรัฐบาล คือการ “ตั้งกำแพง” นำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปลอด การเผา

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นสินค้าที่ไทยผลิตได้ประมาณ 4 – 5 ล้านตันต่อปี ขณะที่มีความต้องการใช้ประมาณ 8 – 9 ล้านตันต่อปี จึงมีความจำเป็นต้องมีการนำเข้า จากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ เมียนมา สปป.ลาว และ กัมพูชา ซึ่งที่ผ่านมามีการนำเข้าประมาณปีละ 1.3 - 1.8 ล้านตัน แต่ปี 2567 นำเข้าถึง 2 ล้านตัน เป็นการนำเข้า จากเมียนมา มากที่สุดในสัดส่วนร้อยละ 87 ของปริมาณ การนำเข้า รองลงมา คือ สปป.ลาว ร้อยละ 12.61 และ กัมพูชา ร้อยละ 0.39 ตามลำดับ

โดยเฉพาะพื้นที่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่ ของเมียนมา อยู่ในรัฐฉานซึ่งเป็นบริเวณติดกับพื้นที่ภาค เหนือของประเทศไทยที่กำลังเผชิญฝุ่นพิษจนหลายจังหวัด โดยเฉพาะช่วงไฮซีซั่นในการเผา

ล่าสุดกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ ประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตามข้อสั่งการ ของนายกรัฐมนตรี เพื่อกำหนดแนวทางลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ข้ามพรมแดน เห็นชอบในหลักการ ที่จะดำเนินการ กับข้าวโพด ที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เป็นลำดับแรก โดย จะออกประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดมาตรการควบคุม การนำเข้าข้าวโพดจากต่างประเทศ เพื่อป้องกันการนำเข้า ข้าวโพดที่มาจากกรเผา

สำหรับมาตรการที่เตรียมประกาศใช้ ผู้นำเข้าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมการค้าต่างประเทศกำหนด ต้องแสดงเอกสารประกอบการนำเข้า ทั้งแบบฟอร์มการแจ้งข้อมูลประกอบการนำเข้า ตามที่กำหนด เอกสารรับรองจากหน่วยงานผู้มีอำนาจอย่างเป็นทางการ (Competent Authority : CA) ของประเทศผู้ส่งออกว่าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่นำเข้า เป็นสินค้าที่มาจากแหล่งเพาะปลูกที่ไม่มีการเผา และพิสูจน์ได้ว่า ผู้เพาะปลูก ผู้ส่งออก ผู้รวบรวม มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ และต้องมีภาพแผนที่แสดงถึงแปลงที่ใช้ในการเพาะปลูกให้ชัดเจน ซึ่งแนวทางทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ขององค์การการค้าโลก (WTO) และพันธกรณีตาม FTAs รวมทั้งไม่สร้างภาระให้กับผู้ประกอบการ โดยจะเสนอให้คณะกรรมการนโยบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

ถือเป็นอีกหนึ่งการขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหา คู่ขนานไปกับมาตรการ ในภาคของเกษตรกรภายในประเทศ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งกำแพงกำหนดคุณสมบัติของเกษตรกรที่จะเข้าร่วม “โครงการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร” ผ่านการตรวจเช็คประวัติการเผาในพื้นที่การเกษตร เมื่อตรวจสอบแล้วมีประวัติการเผาพื้นที่การเกษตร ให้ถือว่าขาดคุณสมบัติ



ศูนย์เรียนรู้ 'ฟาร์มกลางอจธริยะ'

น.ส.สายฝน แสงใส ผู้จัดการ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน กล่าวถึงศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมอาชีพ เลี้ยงไก่ไข่ในรูปแบบฟาร์มกลางของ สหกรณ์ ปัจจุบันประกอบด้วยโรงเรือน อจธริยะ 2 โรง ว่า มีระบบการทำงานแบบ อัตโนมัติทั้งหมด โดยแต่ละโรงมีแม่ไก่ชั้น กรง 8.5 หมืนตัว รวม 2 โรง 7 หมืนตัว ให้ไข่เฉลี่ย 6 หมืนฟองต่อวัน ตั้งอยู่ที่ ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน และมี โรงงานแปรรูป 1 แห่ง โรงผลิตอาหารสัตว์ 1 แห่ง รวมทั้งสำนักงานที่ตั้งสหกรณ์อยู่ที่ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ปัจจุบัน มีเกษตรกรสมาชิกจำนวน 61 ราย กระจาย อยู่ในพื้นที่ทั้งสองจังหวัด มีขนาดฟาร์ม เลี้ยง ตั้งแต่ 1,000 ตัว ไปจนถึง 50,000 ตัว ให้ปริมาณไข่ไก่เฉลี่ยต่อวันสูงสุด อยู่ที่ 270,000-280,000 ฟอง แต่ด้วยความเจริญที่รุกคืบเข้ามาในพื้นที่ ทำให้ เกษตรกรผู้เลี้ยงจำนวนไม่น้อยต้องล้มเลิก กิจการไป ส่งผลให้ขาดรายได้ สหกรณ์ฯ จำเป็นต้องดูแลสมาชิกกลุ่มนี้ด้วยการเปิด โอกาสให้เพิ่มหุ้นในสหกรณ์ฯ เพื่อจะได้มี รายได้จากเงินปันผลเมื่อตอนสิ้นปี

“เดี๋ยวนี้การจะเลี้ยงไก่ไข่เราจะ ต้องทำประชามหมู่บ้าน พอความเจริญ มาถึงฟาร์มเลี้ยงอยู่กับชุมชนไม่ได้ ถึงแม้ เราจะดูแลฟาร์มดีขนาดไหน ชุมชนก็ รังเกียจเราอยู่ดี ตอนนี้มีฟาร์มเล็ก ๆ ก็จะ เลิกเลี้ยงไปแล้ว 20 กว่าฟาร์ม ยอดตัวเลข



ยี่สิบสามสิบปี เขาไม่ได้มีอาชีพอย่างอื่น ยกเว้นทำสวนลำไย วิธีแก้ปัญหาก็คนกลุ่ม นี้ก็คือระดมทุนในรูปของการเพิ่มหุ้นในศูนย์ การเรียนรู้แล้วให้สหกรณ์บริหารจัดการ ผล การดำเนินงานออกมาเราก็ขายคืนในรูปแบบ เงินปันผลไป”

“วันนี้เรามี ปริมาณไข่เฉลี่ยวันละ 7 หมืนฟอง รวมทั้งของ สมาชิกด้วย แต่ถ้าไข่ เต็มที่อยู่ 2.7-2.8 แขนฟองต่อวัน แต่ช่วง นี้อยู่ในช่วงการพักเล้า ปริมาณไข่จึงมีน้อย การ ตลาด ทุกวันนี้เรามีลูกค้าในพื้นที่ทั้งค้าปลีก และค้าส่ง เรามีร้านค้าของสหกรณ์ขายให้ผู้ บริโภคโดยตรง มี บิ๊กซี เซ็นทรัล ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต และตลาดริมปิง อันนี้ตลาด บน ส่วนตลาดล่างก็ขายให้กับพ่อค้าแม่ค้า ในพื้นที่และเครือข่ายสหกรณ์ในภาคเหนือ ตอนบนทั้งหมดเกือบ 30 สหกรณ์ ที่เป็น เครือข่ายของเรา ทำให้วันนี้จึงไม่มีปัญหา เรื่องการตลาดแต่อย่างใด”

ขณะนี้สหกรณ์ฯมีแนวคิดที่จะขยาย พื้นที่เพิ่ม เนื่องจากพื้นที่เดิมมีความแออัด โดยสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่เพิ่มอีก 1 โรง รองรับความต้องการของตลาด พร้อมมี แผนจะนำเทคโนโลยีระบบลำเลียงผลผลิต และเครื่องคัดแยกไข่ไก่เพิ่มเติม โดยทั้ง



ไก่ชั้นกรงรวม 1.6 แสนตัว โดยประมาณ ที่ สหกรณ์ต้องดูแลกลุ่มนี้เพราะเป็นราย ย่อยสายป่านไม่ยาวพอซื้อที่ดินสร้างฟาร์ม ใหม่ เพราะธุรกิจนี้ลงทุนค่อนข้างสูง เมื่อ ไม่มีทายาทสานต่อ สมาชิกก็อายุเยอะขึ้น ทำให้กลุ่มนี้หายไป บางคนเลี้ยงไก่ไข่มาเป็น

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/ชุมชนเมือง-เกษตร

วันที่: จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2568

ปีที่: - ฉบับที่: 27521

Col.Inch: 56.61 Ad Value: 101,898

หัวข้อข่าว: ศูนย์เรียนรู้ 'ฟาร์มกลางอัจฉริยะ'

หน้า: 12(ล่างขวา)

PRValue (x3): 305,694

ศิลปิน: สีสี่

สองอุปกรณ์รวมมูลค่า 10 ล้านบาท แบ่งเป็นเครื่องลำเลียงผลผลิต ราคา 3 ล้านบาท และเครื่องคัดแยกขนาดไข่ไก่ ราคา 7 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อช่วยให้การคัดแยกและการลำเลียงผลผลิตส่งถึงมือลูกค้าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ผู้สนใจเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ และส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ในรูปแบบฟาร์มกลาง สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด เป็นหมู่คณะติดต่อคุณสายฝน แสงใส ผู้จัดการสหกรณ์ฯ โทร. 08-1884-8186 ได้ทุกวันในเวลาราชการ.